

## THÔNG BÁO KHẨN

### V/v Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học

Hiện nay trên địa bàn thành phố xuất hiện hiện tượng người lạ đến công trường phát thực phẩm không rõ nguồn gốc gây ngộ độc thực phẩm cho học sinh (đã xảy ra tại trường TH&THCS Trần Văn Trà, tình trạng mất vệ sinh ATTP diễn ra rất phức tạp nhưng thiếu sự kiểm tra, quản lý của các cơ quan chức năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh.

Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường TH Tịnh Khê, BGH nhà trường thông báo đến các đồng chí là cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh toàn trường triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền về công tác bảo đảm ATTP thức ăn đường phố tại các buổi chào cờ đầu tuần, buổi sinh hoạt ngoại khóa, tuyên truyền, giáo dục về an toàn thực phẩm và thức ăn đường phố đối với học sinh với hình thức phù hợp với tâm lý, lứa tuổi của học sinh, không cho học sinh mua, ăn các thực phẩm không rõ nguồn gốc trong trường học.

2. Phối hợp với đơn vị có liên quan, công an, chính quyền địa phương tổ chức xử lý các địa điểm buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc trong và ngoài nhà trường, tuyệt đối không để hiện tượng buôn bán thực phẩm, các loại nước uống không rõ nguồn gốc xảy ra trong nhà trường.

3. Tổ chức công tác tuyên truyền đối với học sinh và phụ huynh học sinh của lớp mình chủ nhiệm về vệ sinh ăn uống, cẩn thận với các thức ăn đường phố không đảm bảo vệ sinh và không mua, nhận thức ăn hàng rong trước cổng trường. Cảnh giác với các đối tượng cấp phát thực phẩm không rõ nguồn gốc.

4. Lồng ghép các kiến thức an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, văn hóa trong ăn uống thông qua các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ; đưa các nội dung bảo đảm an toàn thực phẩm, thức ăn đường phố lồng ghép vào các hoạt động học cho phù hợp ở từng độ tuổi học sinh.

5. Nhà trường cấm tuyệt đối học sinh ở trường TH Tịnh Khê không ăn quà vặt trong trường học.

Trên đây là thông báo khẩn của nhà trường, đề nghị giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh thực hiện nghiêm túc.

Trân trọng cảm ơn./.

Tịnh Khê, ngày 08 tháng 12 năm 2023

**HIỆU TRƯỞNG**



**Nguyễn Thị Phượng**